

Số: 03

Ngày 20/01/2020

Bản tin hàng tuần  
ra ngày thứ Hai

# VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

## VĂN BẢN MỚI

1. Chính phủ yêu cầu ngăn chặn các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa.
2. Gia hạn thêm 02 năm hiệu lực Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế loại B, C, D.
3. Mang sản phẩm động vật từ vùng có dịch vào Việt Nam bị phạt đến 30 triệu đồng.
4. Thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư phải xác định khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập.
5. Mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm bằng 0,03%.
6. 19 tiêu chí chức năng của Công Dịch vụ công.
7. Phải thu hồi thực phẩm nếu lượng hóa chất cấm vượt quá giới hạn quy định.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm những loại nào?
2. Giấy tờ xuất nhập cảnh cung cấp những thông tin gì?
3. Thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh được quy định như thế nào?
4. Những đối tượng nào được cấp hộ chiếu công vụ?

## VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

### 1. CHÍNH PHỦ YÊU CẦU NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI GIAN LẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Ngày 31/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 119/NQ-CP về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp.

Theo đó để ngăn chặn các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc nếu có. Thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất Việt Nam; duy trì tăng trưởng xuất khẩu theo hướng bền vững; thu hút hợp tác, đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là triển khai các Hiệp định FTA thế hệ mới, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cam kết trong các khuôn khổ đa phương và các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, Chính phủ yêu cầu:

Bộ Công Thương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức cấp C/O theo quy định hiện hành bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về xuất xứ hàng hóa. Nhiệm vụ này được thực hiện thông qua việc kiểm tra, giám sát các tổ chức cấp C/O thường xuyên, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về xuất xứ hàng

*Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới*

hóa đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đẩy nhanh việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển và thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa trong cơ cấu sản phẩm nhằm đáp ứng được tiêu chí hàm lượng giá trị trong nước và hàm lượng giá trị khu vực để tăng tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi, tận dụng lợi thế giảm thuế của các FTA, giảm thiểu khả năng bị các nước điều tra chống gian lận xuất xứ và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Chính phủ cũng yêu cầu Tổng cục Hải quan tiến hành theo dõi số liệu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng Việt Nam đang điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Mặt khác, việc theo dõi, kiểm tra, xác định xuất xứ, đẩy mạnh quản lý đối với một số nhóm mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu có kim ngạch tăng đột biến và siết chặt công tác kiểm tra xuất xứ từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khâu kiểm tra sau thông quan cũng cần được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa và hàng hóa xuất khẩu, chuyển tải từ Việt Nam đi các nước để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Siết chặt công tác quản lý cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo quy định. Theo dõi thị trường và bám sát hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp hội viên nhằm kịp thời

phát hiện các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, phối hợp cung cấp thông tin về mặt hàng, doanh nghiệp có nguy cơ gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp cho các bộ liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019.

## **2. GIA HẠN THÊM 02 NĂM HIỆU LỰC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Theo đó, Chính phủ sửa đổi quy định về Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, cụ thể: Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D và giấy phép nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp trong năm 2018, 2019, 2020, 2021 sẽ có giá trị đến hết ngày 31/12/2021, thay vì hết hiệu lực vào ngày 01/01/2020 như quy định trước đó. Trường hợp không tiếp tục thực hiện việc duy trì hiệu lực của các giấy tờ trên, tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế phải có trách nhiệm thông báo về Bộ Y tế để thực hiện việc thu hồi giấy phép nhập khẩu đã cấp theo quy định.

Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng do Sở Y tế cấp được nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần bản phân loại và văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan. Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng do Sở Y tế cấp được nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần bản phân loại và văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan;

Đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu và đã có bản phân loại là trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do tổ chức phân loại được Bộ Y tế công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử được tiếp tục nhập khẩu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan. Việc nhập khẩu trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu và đã có bản phân loại là trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D cũng được kéo dài từ hết ngày 31/12/2019 (quy định cũ) thành hết ngày 31/12/2021 (quy định mới). Các loại thiết bị này được nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng và không cần Bộ Y tế xác nhận khi thực hiện thủ tục thông quan.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

**3. MANG SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TỪ VÙNG CÓ DỊCH VÀO VIỆT NAM BỊ PHẠT ĐẾN 30 TRIỆU ĐỒNG**

Đây là mức phạt mới được Chính phủ bổ sung tại Nghị định 04/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y ngày 03/01/2020.

Theo đó, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu. Cụ thể, phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với người nhập cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ Việt Nam khi mang theo sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế hoặc chế biến từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh động vật nguy hiểm trên loài động vật đó. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: đưa vào lãnh thổ Việt Nam vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mà không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu, trừ trường hợp được cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận; đưa vào lãnh thổ Việt Nam vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch làm lây lan dịch hại gây

thiệt hại về tài sản dưới 100.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, kể từ ngày Nghị định mới có hiệu lực, thêm trường hợp bị phạt tiền từ 10 - 15% trị giá lô hàng (nhưng không vượt quá 50 triệu đồng) đó là đối với một trong các hành vi: Nhập khẩu sản phẩm động vật bị biến đổi về màu sắc, mùi vị, tạp nhiễm côn trùng, chảy nước không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. Nghị định cũng tăng mức phạt tiền lên 50 – 60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm mà gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án đối với hành vi đưa vào lãnh thổ Việt Nam bệnh phẩm và các tác nhân gây bệnh cho động vật mà không được phép của cơ quan thú y có thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 18/02/2020..

**4. THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHẢI XÁC ĐỊNH KHU VỰC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ**

Ngày 03/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, Nghị định này đã sửa đổi quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi

đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và phải bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: diện tích từng

loại đất dự kiến thu hồi; số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất; dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí; phương án bố trí tái định cư; dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện; dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng.

Đáng chú ý trong các nội dung sửa đổi, bổ sung đó là quy định mới về trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì phải xác định khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

## VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

### **5. MỨC THU PHÍ QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM BẰNG 0,03%**

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm ngày 03/01/2020. Theo đó, Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm. Áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh bảo hiểm đã được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam; các cơ quan,

tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.

Cụ thể, mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm đối với từng tổ chức kinh doanh bảo hiểm như sau: doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: 0,03% phí bảo hiểm gốc (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí bảo hiểm gốc); doanh nghiệp tái bảo hiểm: 0,03% phí nhận tái bảo hiểm (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí nhận tái bảo hiểm); doanh

nghiệp môi giới bảo hiểm: 0,03% doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm.

Người nộp phí thực hiện nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước. Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm tính theo năm và nộp 02 kỳ. Chậm nhất là ngày 31 tháng 8 hàng năm, người nộp phí tính và nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm cho 06 tháng đầu năm (kỳ 1). Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 năm sau, người nộp phí tính và nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm cho năm tài chính trước liền kề (kỳ 2) như sau:

Đặc biệt, tổ chức thu phí (Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính) được để lại 48% tiền phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm thu được để sử dụng cho hoạt động giám sát, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

## **6. 19 TIÊU CHÍ CHỨC NĂNG CỦA CÔNG DỊCH VỤ CÔNG**

Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 22/2019/TT-BTTTT quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật *Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới*

của Công Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Theo đó, 19 tiêu chí chức năng Công Dịch vụ công như sau: Hỗ trợ điền thông tin đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu vào biểu mẫu điện tử; Cung cấp dịch vụ công; Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến; Tạo lập hồ sơ hành chính điện tử; Trao đổi thông tin với người sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Quản lý hồ sơ; Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng điện tử...

Bên cạnh đó, hiệu năng của Công Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phải đáp ứng các yêu cầu về thời gian phản hồi trung bình, thời gian phản hồi chậm nhất. Đặc biệt, tại mỗi bước trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính, Công Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phải hiển thị trạng thái xử lý hồ sơ tương ứng.

Ngoài ra, đối với Công Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh có cấp độ 3 trở lên, yêu cầu phải triển khai phương án giám sát trước khi đưa vào khai thác, sử dụng; Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin trước khi đưa hệ thống vào vận hành, định kỳ kiểm tra, đánh giá hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

**7. PHẢI THU HỒI THỰC PHẨM NẾU LƯỢNG HÓA CHẤT CẤM VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN QUY ĐỊNH**

Ngày 31/12/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản.

Theo đó, trong trường hợp kết quả kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm của lô hàng lớn hơn hoặc bằng giá trị MRPL (giới hạn hiệu năng phân tích tối thiểu), cơ sở kiểm nghiệm sẽ thông báo kết quả là vượt ngưỡng MRPL. Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lô hàng phải thực hiện truy xuất

nguồn gốc thực phẩm và thu hồi, xử lý đối với các lô hàng không bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, nếu tổ chức, cá nhân có 04 lô hàng sản xuất bị thông báo kết quả là: lớn hơn hoặc bằng giá trị CCβ (khả năng phát hiện) và nhỏ hơn giá trị MRPL, trong vòng 06 tháng liên tục với cùng loại sản phẩm thủy sản và chỉ tiêu kiểm nghiệm thì tổ chức, cá nhân đó phải tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các nội dung không phù hợp (nếu có).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 13/02/2020.

**VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO**

**DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC**

Ngày 14/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật Giáo dục 2019) thay thế Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 đã khắc phục cơ bản những bất cập của Luật Giáo dục 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009.

Tuy nhiên, một số quy định của Luật Giáo dục 2019 mới chỉ dừng lại ở tính nguyên tắc, cần phải có quy định cụ thể hơn để bảo đảm thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn. Ngày 26/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 936/QĐ-TTg. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

giao Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương và 13 điều, cụ thể như sau: quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự, thời gian nghỉ hè của nhà giáo; quy định về chuyển đổi loại hình trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; quy định về học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách và miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, học sinh trung học phổ thông chuyên trong các trường đại học, học sinh trường chuyên có hạnh

kiểm tốt, học lực giỏi trong kỳ xét, cấp học bổng có điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp từ 8,5 trở lên hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó; học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao đạt huy chương trong cuộc thi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm học đó, có học lực đạt từ mức trung bình, hạnh kiểm từ loại khá trở lên. Mức học bổng đối với các trường chuyên, các trường năng khiếu nghệ thuật, thể

dục thể thao cho một học sinh một tháng tối thiểu bằng ba lần mức học phí hiện hành của trường trung học phổ thông chuyên tại địa phương. Đối với trung học phổ thông chuyên trong các trường đại học thì mức học bổng cấp cho một học sinh do hiệu trưởng nhà trường quy định nhưng không thấp hơn mức trần học phí hiện hành mà học sinh đó phải đóng tại trường. Với những trường không thu học phí thì mức học bổng tối thiểu bằng ba lần mức trần học phí của trường trung học phổ thông tại địa phương.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

**1. Hỏi:** Giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm những loại nào?

\* **Trả lời:** Theo khoản 1,2 Điều 6 Luật xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ban hành ngày 22/11/2019 có quy định giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm: hộ chiếu ngoại giao; hộ chiếu công vụ; hộ chiếu phổ thông; giấy thông hành. Hộ chiếu có gắn chip điện tử hoặc không gắn chip điện tử cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Hộ chiếu không gắn chip điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.

**2. Hỏi:** Giấy tờ xuất nhập cảnh cung cấp những thông tin gì?

\* **Trả lời:** Theo khoản 3 Điều 6 Luật xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ban hành ngày 22/11/2019 có quy định thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm: ảnh

chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

**3. Hỏi:** Thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh được quy định như thế nào?

\* **Trả lời:** Theo Điều 7 Luật xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ban hành ngày 22/11/2019 có quy định hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 1-5 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 3 năm. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau: hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn; hộ



chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 5 năm và không được gia hạn; hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn. Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

**4. Hỏi:** *Những đối tượng nào được cấp hộ chiếu công vụ?*

\* **Trả lời:** Theo Điều 9 Luật xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ban hành ngày 22/11/2019 có quy định đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ gồm có: cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu; nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài; vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi của người được quy định đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào yêu cầu và tính chất của chuyến đi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện việc cấp hộ chiếu công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc xem xét cấp hộ chiếu công vụ theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định cho những người không thuộc diện trên./.